



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ ได้มีประกาศการรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา รวม ๗ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างจ้างเหมาบริการ ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ก.) และให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้มาพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ในวันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดตารางกำหนดการสอบ แนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข.) หากผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรไม่ไปตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าขาดสิทธิในการเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพจน์ หารธงไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพื้

ภาคผนวก ก.

รายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ
ลงวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวผู้สอบ	สถานที่สอบ	หมายเหตุ
๑.	นายเมธัส จันพิลา	๐๑๐๑	ณ อาคารหลังเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ หรือตามที่คณะกรรมการ ควบคุมห้องสอบเห็นสมควร	
๒.	นายภากร สุญราช	๐๑๐๒	”	

รับรองความถูกต้อง

(นางปรีดาวัลย์ บางทราย)
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

ภาคผนวก ข.
รายละเอียดตารางกำหนดการสอบ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ลงวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางกำหนดการสอบ

วันและเวลาสอบ	หลักสูตรการสอบแข่งขัน
วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕	
ภาคเช้า เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	- สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) - สอบปฏิบัติ ทดสอบตัวอย่างงาน (๑๐๐ คะแนน)
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ - เป็นต้นไป	- สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) - สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)

*** หมายเหตุ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สอบปฏิบัติ) ให้จัดเตรียมเครื่องมือช่างไฟฟ้า เช่น ไขควงและไขควงวัดไฟ คีม ค้อน สว่าน เลื่อยมือ สิว เครื่องมือวัดระยะ เต้าตีเส้น มีด หัวแร้ง หรือเครื่องมือที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการสอบปฏิบัติในครั้งนี้ด้วย